



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์โทรสาร ๐-๒๖๔๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ฉบับประจำวันที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธิการฯ มศว เนะ"คุรุสภา"จัดสอบขึ้นทะเบียนรับใบวิชาชีพครู ต้องมีความหลากหลาย อย่าเน้นแต่ข้อสอบปรนัยอย่างเดียว นำห่วงมาตรฐานสังคมไทยสนองสังคมอุปถัมภ์

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคุรุสภาหารือกันเพื่อจัดสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเร็วขึ้น จากเดิมกำหนดไว้ว่าจะเริ่มในปี 2557 ว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่สอบกันมาก และไม่เคยมารู้เลยว่าข้อสอบที่ใช้สอบในการตัดสินนั้นได้มาตรฐานเพียงใด ผู้ออกข้อสอบและผู้ตรวจข้อสอบได้มาตรฐานหรือไม่ ข้อสอบที่ออกนั้นวัดอะไรผู้สอบบ้าง กระบวนการประเมินคนของสังคมไทย โดยเฉพาะสังคมผู้เรียนครูและต้องจบออกไปเป็นครูนั้น ควรจะวัดถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง มีจิตวิญญาณในความเป็นครูมากกว่าจะวัดเพียงแค่ความรู้ ทุกวันนี้เราชอบพูดถึงมาตรฐาน ต้องการให้วิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้ได้มาตรฐาน ในขณะที่สังคมไทยยังเป็นระบบสังคมอุปถัมภ์ แล้วมาตรฐานของสังคมไทยจึงเอื้อต่อระบบอุปถัมภ์เช่นกัน ดังนั้นเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ จึงทำได้ไม่เต็มที่เพราะสังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์นั่นเอง

"ถ้าเรายังยืนยันว่าต้องสอบ เพื่อให้รู้ว่าแต่ละสถาบันการศึกษาที่ทำการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์ คุรุศาสตร์ได้มาตรฐานหรือไม่นั้น ผมอยากเสนอว่า ควรจะมี 2 ส่วน ที่ผสมผสานกันในการประเมิน นอกจากจะดูในเรื่องของการสอบแล้ว ควรจะดูจากผลการเรียน ผลการทำกิจกรรมในขณะที่เรียน มีการสอบสัมภาษณ์ นอกจากนี้ต้องมีการสร้างใบประเมินจากสถาบันอื่นๆ และจากคณะบุคคลต่างๆ ที่ได้คลุกคลีกับผู้เรียน เพื่อจะให้เห็นถึงปฏิบัติการในขณะที่ผู้เรียนได้เรียนและได้ไปศึกษา

นอกจากนี้ข้อสอบที่จัดให้ผู้สอบขอใบอนุญาตฯ ต้องทำอย่างปรานีต และควรจะเป็นข้อสอบที่มีทั้งปรนัยและอัตนัย ใช้วิธีผสมผสานในการจัดสอบ อย่าคิดเพียงแค่สอบโดยใช้ข้อสอบปรนัยเพียงส่วนเดียว มิฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ผู้สอบผ่านที่เหมือนทหารเกณฑ์ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ในสังคมการศึกษา ผมอยากถามว่า คุรุสภา ถ้าพอใหม่กับวิธีการที่ผมเสนอ มิฉะนั้นแล้วเราจะได้คนที่สอบผ่าน เพื่อรับใบอนุญาต ที่ไปท่องตำรา

มาสอบ ครูสภา จะยอมเหนื่อยเพิ่มขึ้นและหันมาวัดคนด้วยการสอบให้รอบด้านมากขึ้น ก่อนจะรับใบอนุญาต
จะสามารถทำได้หรือไม่" ศ.ดร.วิรุณ กล่าว